

Pangkalahatang Singil

07/01/2023

Kinakalkula ng AMITA Health ang isang porsyento ng AGB sa pamamagitan ng "look-back" method at kasama ang Medicare fee-for-service at lahat ng mga pribadong taga-seguro sa kalusugan na nagbabayad sa mga naghahabol sa Organisasyon, alinsunod sa IRS Reg. Sec 1.501(r)-5(b)(3), 1.501(r)-5(b)(3)(ii)(B) at 1.501(r)-5(b)(3)(iii). Ang detalye ng kalkulasyon at porsyento ng AGB ay inilarawan sa ibaba.

Facility Name	AGB
Ascension Alexian Brothers Medical Center and Ascension Alexian Brothers Rehabilitation Hospital ** See below	21.4%
Ascension St. Alexius Medical Center and Ascension Alexian Brothers Women and Children Hospital ** See below	21.0%
Ascension Holy Family Medical Center ** See below	17.9%
Ascension Resurrection Medical Center ** See below	17.3%
Ascension Saints Mary and Elizabeth Medical Center ** See below	18.6%
Ascension St. Francis Hospital ** See below	18.0%
Ascension St. Joseph Hospital – Chicago ** See below	21.3%
Ascension Mercy Medical Center ** See below	15.3%
Joliet West Regional Cancer Center ** See below	18.0%
Ascension St. Joseph Hospital – Elgin ** See below	15.4%
Ascension St. Joseph Medical Center – Joliet ** See below	16.4%
Ascension St. Mary’s Hospital – Kankakee ** See below	14.7%
Ascension Alexian Brothers Behavioral Health Hospital ** See below	43.6%
Ascension Behavioral Health Outpatient Group Practice** See below	47.7%
Ascension Medical Group (Legacy Alexian Brothers Medical Group) ** See below	47.9%
Ascension Medical Group (Legacy Presence Medical Group) ** See below	

Kinakalkula ng AGB ang porsyento na ito gamit ang paghahati ng porsyento ng halaga sa lahat ng pasilidad ng ospital na naghahabol para sa emerhensya at iba pang

pangangailangang medikal sa pag-aalaga na pinahintulutan ng Medicare fee-for-service at sa lahat ng pribadong paseguro na pangkalusugan na naghahabol sa pasilidad ng ospital (hiwalay para sa pagsingil ng pasilidad at propesyonal na serbisyo) sa kabuuan ng singil para sa naghahabol. Ang tanging singil na ginagamit para sa layunin ng pagtukoy ng AGB ay ang mga pinahihintulutan ng isang taga-seguro sa kalusugan sa panahon ng 12 na buwan bago ang kalkulasyon ng AGB (sa halip na mga singil na nauugnay sa pangangalaga na ibinigay sa loob ng 12 buwan).

**Sa kabila ng mga naunang kalkulasyon ng AGB, pinili ng AMITA Health System na iaplay ang isang mas mababang porsyento ng AGB na 15.0% para sa lahat ng nakalistang pasilidad na may mga sumusunod na eksepsyon na ipinakita sa ibaba

Pangalan ng Pasilidad	AGB
AMITA Health Alexian Brothers Behavioral Health Hospital	47.7%
AMITA Health Behavioral Health Outpatient Group Practice	47.7%